

Chiều ngày 27/02/2023 tại Khách sạn Palace Sài Gòn, Công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công (TCAM) đã chính thức tổ chức buổi lễ ra mắt với sự chứng kiến của Ban lãnh đạo các công ty trong Saigon3 Group gồm công ty May Sài Gòn 3, công ty Sài Gòn 3 Jean, công ty May Da Sài Gòn, công ty Bông Bạch Tuyết, công ty Chứng khoán Thành Công (TCSC), công ty Quản lý quỹ Thành Công (TCAM), cùng toàn thể cán bộ nhân viên TCSC và TCAM.



Ban lãnh đạo các công ty trong Saigon3 Group và toàn thể cán bộ nhân viên TCSC và TCAM.

Với nền kinh tế tăng trưởng nhanh, Việt Nam đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, thu hút đầu tư từ các nước trên thế giới. Đi cùng với sự phát triển của kinh tế và lĩnh vực đầu tư tài chính, chứng khoán đang dần được nhìn nhận như một kênh đầu tư ổn định. Tuy nhiên hiện nay, nhiều Nhà đầu tư cá nhân vẫn đang đối diện với nhiều thách thức khi tham gia thị trường như hạn chế về thời gian, thiếu kinh nghiệm và kiến thức đầu tư, hạn chế về thông tin cũng như độ tin cậy của nguồn thông tin. Xuất phát từ sứ mệnh “Đồng hành Phát triển thịnh vượng, bền vững” cùng mong muốn cung cấp giải pháp tối ưu cho các khó khăn mà nhà đầu tư cá nhân đang gặp phải, Ban lãnh đạo Saigon3 Group và TCSC đã thông qua quyết định mua lại 100% Công ty CP quản lý Quỹ Hợp lực và hoàn tất các thủ tục chuyển đổi trở thành Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công, góp phần xây dựng hệ sinh thái đa dạng và bền vững cho khối đầu tư tài chính của Saigon3 Group.



Ban lãnh đạo các công ty trong Saigon3 Group

Chia sẻ về sự kiện đặc biệt này, **ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch Hội đồng thành viên TCAM** nhấn mạnh: “Việc kết hợp của công ty quản lý quỹ và công ty chứng khoán Thành Công dựa trên nền tảng lợi thế về kinh nghiệm quản lý và lựa chọn các khoản đầu tư tốt từ đội ngũ quản lý tài chính, sẽ giúp mang đến các sản phẩm, dịch vụ đầu tư sinh lợi lâu dài cho nội bộ Saigon3 Group và cả các khách hàng bên ngoài, góp phần xây dựng một môi trường đầu tư tài chính lành mạnh, bền vững cho xã hội”.



Các thành viên trong Hội đồng thành viên TCAM thực hiện nghi thức ra mắt Công ty

TCAM sẽ hoạt động với 3 nghiệp vụ kinh doanh chính gồm: Quản lý Quỹ, Quản lý danh mục đầu tư ủy thác, và Tư vấn đầu tư. Với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, TCAM hiện đang quản lý hơn 1,000 tỷ đồng và đang cung cấp một Quỹ thành viên có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý quỹ, Đội ngũ lãnh đạo và Hội đồng đầu tư của TCAM là những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, am hiểu thị trường tài chính, chứng khoán, và đặc biệt từng nắm giữ các vị trí quan trọng của nhiều Quỹ đầu tư tại Việt Nam. Dựa vào lợi thế cạnh tranh trong việc lựa chọn những khoản đầu tư hiệu quả, TCAM hứa hẹn sẽ mang lại sự thịnh vượng lâu dài, bền vững cho Khách hàng. Trong năm 2023, TCAM định hướng phát triển theo 3 mục tiêu chính gồm: cung cấp thêm sản phẩm Quỹ mở về cổ phiếu, tăng quy mô quỹ thành viên, và phát triển hoạt động ủy thác đầu tư & tư vấn đầu tư.



Ông Nguyễn Đông Hải – Thành viên Hội đồng Thành viên, kiêm Tổng giám đốc TCAM chia sẻ về định hướng phát triển Công ty

Tại buổi lễ ra mắt, **ông Nguyễn Đông Hải – Thành viên Hội đồng Thành viên, kiêm Tổng giám đốc TCAM** chia sẻ: “*TCAM tự tin với những điểm sáng về vĩ mô và ngành tài chính, kết hợp với kinh nghiệm lựa chọn các khoản đầu tư hiệu quả, chúng tôi sẽ mang tới các sản phẩm đầu tư thịnh vượng bền vững lâu dài cho khách hàng và cộng đồng*”. Chia sẻ thêm về vai trò của TCAM trong hệ sinh thái đầu tư tài chính của Saigon3 Group, **ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên Hội đồng thành viên TCAM** cho biết: “*Đối với sứ mệnh “Ngôi nhà thứ 2 của người lao động”, tôi mong muốn TCAM sẽ tạo ra những sản phẩm đầu tư tài chính sinh lợi bền vững trước tiên cho chính cộng đồng hơn 4000 người lao động của các công ty thành viên trong Sài Gòn 3 Group, khi bản thân người lao động cũng có nhu cầu đầu tư sinh lợi an toàn nhưng không có nhiều thời gian, kiến thức và kinh nghiệm để tham gia lĩnh vực này*”.



Khách tham dự buổi lễ ra mắt TCAM

Trong tương lai, bộ đôi công ty chứng khoán (TCSC) và quản lý quỹ (TCAM) sẽ bổ sung cho nhau nhằm cung cấp đầy đủ hơn các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho khách hàng, đồng thời giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Sài Gòn 3 Group trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.